

Số 183 - KH/ĐU

Thái Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

**triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 20-4-2022
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu
trong các loại hình chi bộ giai đoạn 2022-2025**

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 20-4-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025" (sau đây viết tắt là Đề án số 02-ĐA/TU); Kế hoạch số 47-KH/ĐUK, ngày 10-5-2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Thái Bình xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Chi bộ kiểu mẫu trước hết phải thực hiện bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản có liên quan của cấp ủy các cấp ban hành; đồng thời nhấn mạnh thực hiện một số nội dung, yêu cầu đặc thù với tính chất nhiệm vụ chính trị, đặc điểm đội ngũ đảng viên trong mỗi loại hình chi bộ để phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế, bất cập, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

2- Các chi bộ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU và Kế hoạch này bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao của đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, chất lượng ban chỉ ủy, bí thư chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

3- Chi ủy các chi bộ khảo sát, đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, phân đấu tất cả các chi bộ đều có kế hoạch, giải pháp, lộ trình cụ thể để phân đấu xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ; hằng năm, sơ kết, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện các năm tiếp theo.

II- KHUNG TIÊU CHÍ XÂY DỰNG CHI BỘ KIỂU MẪU

Chi bộ kiểu mẫu phải là chi bộ thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, khẳng định được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu thông qua kết quả nổi bật về việc học tập nâng cao nhận thức chính trị, lý luận, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên thực chất, bảo đảm vừa thực hiện đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ, vừa bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, cao hơn và ý thức trách nhiệm, tự giác, gương mẫu của đảng viên được nâng cao.

Trên cơ sở các tiêu chí xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu theo Đề án số 02-ĐA/TU, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU, ngày 20-4-2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Kế hoạch số 47-KH/ĐUK, ngày 10-5-2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, khung tiêu chí mô hình chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ Nhà trường được xây dựng theo mô hình “Chi bộ 5 tốt” dựa trên cơ sở về đặc điểm đặc thù, tính chất hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên ở mỗi loại hình chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng 5 tiêu chí, trong đó, 02 tiêu chí đối với chi bộ là yêu cầu chung với tất cả các loại hình thực hiện thống nhất; 03 tiêu chí về đảng viên (*trong đó 2 tiêu chí chung, 1 tiêu chí phản ánh tính chất, đặc điểm riêng trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên ở mỗi loại hình chi bộ*) nhằm phát huy tính tích cực, gương mẫu, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

(Gửi kèm phụ lục các tiêu chí của mỗi loại hình chi bộ kiểu mẫu)

Chi bộ cơ sở căn cứ đặc điểm, tình hình hoạt động cụ thể của từng loại hình chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên ở đơn vị mình có thể bổ sung nội dung, tiêu chí cho phù hợp với thực tiễn ở đơn vị.

III- NỘI DUNG, CÁCH THỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1- Tổ chức quán triệt thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU và các văn bản liên quan - Đối với Đảng bộ Trường

Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt việc thực hiện Đề án 02-ĐA/TU. Thành phần: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư chi bộ; Chuyên viên văn phòng đảng ủy; Lãnh đạo các đoàn thể.

- *Đối với chi bộ cơ sở*

Các chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên.

- **Thời gian:** Hoàn thành trước ngày 10-6-2022.

2- Thành lập Ban Chỉ đạo

- Đảng bộ Trường: thành lập Ban Chỉ đạo gồm một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện lãnh đạo các Ban, Ủy ban kiểm tra, do đồng chí Bí thư Đảng bộ làm Trưởng Ban để lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện.

- Các chi bộ cơ sở: do đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở đơn vị mình.

3- Khảo sát, lựa chọn chi bộ xây dựng mô hình kiểu mẫu

3.1. Một số tiêu chí cơ bản để lựa chọn

- Chi bộ nhiều năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó cơ bản đã thực hiện được 02 tiêu chí chung về chất lượng sinh hoạt chi bộ nêu trong Đề án số 02-ĐA/TU và phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

- Đội ngũ chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ có năng lực, trình độ, uy tín, tâm huyết, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm, am hiểu sâu về công tác xây dựng Đảng.

- Đội ngũ đảng viên cơ bản đã thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng chi bộ kiểu mẫu đã nêu trong Đề án số 02-ĐA/TU và phụ lục kèm theo Kế hoạch này (gồm 02 tiêu chí chung về chất lượng sinh hoạt chi bộ và 03 tiêu chí về chất lượng đảng viên đối với mỗi loại hình chi bộ).

- Năm 2021, chi bộ đạt 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

3.2- Khảo sát, đề xuất đăng ký

Căn cứ các tiêu chí được nêu trong phụ lục Đề án số 02-ĐA/TU, phụ lục kèm theo Kế hoạch này và những nội dung được nêu tại mục 3.1 của Kế hoạch này; các chi bộ cơ sở tiến hành khảo sát, báo cáo đề xuất, đăng ký chi bộ tham gia thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu.

* Ban chi ủy các chi bộ gửi báo cáo khảo sát, đề xuất, lựa chọn đăng ký chi bộ xây dựng mô hình kiểu mẫu (theo mẫu gửi kèm) về Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 12-6-2022.

3.3- Số lượng chi bộ xây dựng mô hình kiểu mẫu

Căn cứ kết quả đề xuất, đăng ký của các chi bộ cơ sở và đề xuất của Ban Chi đạo; Ban Thường vụ Đảng ủy lựa chọn từ 1-2 chi bộ theo mô hình “Chi bộ 5 tốt” để chi đạo thực hiện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

4- Lộ trình thực hiện

- Năm 2022, căn cứ Đề án số 02-ĐA/TU, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy khảo sát, lựa chọn, đăng ký thực hiện mô hình chi bộ kiểu mẫu từ năm 2022 và xây dựng lộ trình đăng ký thực hiện mô hình chi bộ kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

- Phấn đấu đến năm 2025, trong Đảng bộ Trường có từ 90% số chi bộ trở lên đạt mức chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% số chi bộ đạt tiêu chí mô hình chi bộ kiểu mẫu.

Tháng 12 hằng năm, trên cơ sở kết quả tự đánh giá chất lượng hoạt động của chi bộ kiểu mẫu, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ xem xét, đề nghị công nhận chi bộ kiểu mẫu và khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường:

- Ban Tuyên huấn phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU theo kế hoạch. Đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện đề án tại các chi bộ, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ.

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

- Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị tài liệu, theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo quy định.

2- Các chi bộ căn cứ Đề án số 02-ĐA/TU, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền và thực hiện; đồng thời chủ động đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng ủy).

3- Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Trường trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ được phân công phụ trách, theo dõi thực hiện theo kế hoạch.

4- Đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường tuyên truyền và chỉ đạo cho các đồng chí trong Ban chấp hành thực hiện kế hoạch đạt chất lượng, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy).

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh (để báo cáo);
- UVBCH Đảng bộ (để chỉ đạo);
- Các chi bộ (để thực hiện);
- BCH các đoàn thể (để thực hiện);
- Lưu: BTCĐU, VPĐU.



T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

Nguyễn Quốc Tiến